



ปีที่ 12 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2561



นายกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวขอบคุณกรรมการ ก.ก. 3 ท่าน ประกอบด้วย นายภัทธุทธิ์ ทรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. และนายชนิต เกษะกลาง ผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันและสร้างคุณประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561

บุคลากรทุกท่าน เตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวลูกจ้าง กทม./ พนักงาน กทม. ให้พร้อม แล้วไปใช้สิทธิ !!



เลือกตั้งผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานครเป็น กรรมการในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และ บุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.)

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
เวลา 08.00 - 15.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้ง



ประกาศผลการคัดเลือก กรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร



คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศ ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 แจ้งผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร โดยมีรายชื่อ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ดังนี้

1. พลเอก รุจ กสิวุฒิ
2. นายสุพร เจริญชัย
3. เรือโท วารินทร์ เดชเจริญ
4. นายกิตตินันท์ ขาวสุทธิ



มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประพฤติตนตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง และผู้ที่มีความประพฤติดีด้านคุณธรรม จริยธรรม

นายสมภาคย์ สุขอนันต์ หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นายประเนตร บุญยงค์ บุคคลผู้ที่น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประพฤติปฏิบัติตน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 และนางสาวรโนทัย เสืออ้อม บุคคลผู้ที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมค่านิยม สร้างสรรค์ และเป็นการปลูกจิตสำนึกทางคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ก.ก. รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการกระทำที่เป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและน่าเชื่อถือแก่ผู้มาติดต่อราชการ ในครั้งนี้ นางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์ และนายธนกร ไชยศรี ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับประกาศนียบัตรทั้ง 2 ท่าน



มอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบโล่และเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท ให้กับสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักการโยธา ในการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน (วันที่ 6 กันยายน 2561) ซึ่งได้รับรางวัลระดับดีเด่น ตามโครงการมอบรางวัล คุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยผลงานดังกล่าว ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัว และพัฒนาให้กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรสมรรถนะสูง สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านสะดวก (Convenient) และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Care) ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงาน ก.ก. จักนำผลงานเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป



ผลงาน "บริการเชิงรุกสุขภาพติดตามวิถีคนกรุง" โดย สำนักอนามัย (กองควบคุมโรคและสัปดาห์โรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)



ผลงาน "หยุดวันโรค ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ" โดย สำนักการแพทย์ (โรงพยาบาลสิรินธร)



ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ 2 ผลงาน



ผลงาน "การให้บริการผ่านกล่องแบบไร้แหล่งบริการ" โดย สำนักการแพทย์ (โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์)



ผลงาน "การพัฒนากระบวนการรับจดทะเบียนผู้รับเหมาก่อสร้าง" โดย สำนักการโยธา (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)

ประเภทรายการระบบงาน 2 ผลงาน



ก.ก. เตรียมพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ก.ก. และหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเร่งดำเนินการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเกิดผลสัมฤทธิ์ (Outcome) สำหรับประชาชนสูงสุด ภายใต้แนวคิด "ไม่ยุ่งยาก แต่ได้ผลที่ตรงประเด็น คุ่มค่า รวดเร็ว ด้วยระบบ Digital ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ลดกระดาษ (No copy) และลดผู้ร่วมตรวจให้กะทัดรัด แต่มีประสิทธิภาพ" โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

1

ปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดของทุกมิติให้มุ่งวัดที่ผลลัพธ์

2

ปรับปรุงรูปแบบการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบให้กระบวนงานสั้น กระชับ และลดรูปแบบเอกสารให้น้อยลง (Keep it Simple) โดยมุ่งเป้าหมายไปสู่การพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการเข้าสู่ระบบ Digital เช่น การสร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ การรายงานผลการดำเนินการทุกตัวชี้วัดผ่านระบบ online เป็นต้น

3

ลดจำนวนบุคลากรที่ออกตรวจประเมิน ณ หน่วยงาน โดยอาจกำหนดผู้ออกตรวจประเมิน ณ หน่วยงาน ไม่ควรเกิน 5 คน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อรักษามาตรฐานความโปร่งใส เป็นธรรมของการวัด ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานร่วมตรวจที่จำเป็น หรือมีประเด็นสงสัยต้องตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง

โดยสำนักงาน ก.ก. จะจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานเจ้าของตัวชี้วัดอีกครั้ง และนำแนวทางดังกล่าวเสนอคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาเพื่อกำหนดแผนการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการในบางประเด็นได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป